

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑ ๗๕๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
ชะลอตัว

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๕๕.๓/ว๘๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทาง  
การเมืองทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผล  
กระทบต่อการลงทุนและพัฒนาประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลงทำให้  
งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตใน  
ครอบครัวชุมชนขาดความเข้มแข็ง

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นที่  
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา  
ดำเนินการในห้วงเดือน มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๓. จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ โดยให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นอันดับแรกโดยคำนึงถึงสถานะ  
ของการเงินการคลัง ตามรายละเอียดหนังสือที่อ้างถึง

๔. จัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการลักษณะอื่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นหน่วยงานดำเนินการโดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่

โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม  
๒๕๕๗ สำหรับอำเภอให้รายงานเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ไชยสิทธิ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑

## โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วยปิดภาคเรียน

### หรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด

หน่วยงานที่ดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร กำหนดหัวระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ กรณีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากอาจใช้วิธีกำหนดหัวระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้สัมพันธ์กับงบประมาณที่มีปฏิบัติหน้าที่ในวันทำการหรือวันหยุดในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในภารกิจงานด้านจำเป็นเร่งด่วนหรือกิจกรรมอื่น ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เช่น งานด้านเอกสาร สืบรวจข้อมูล งานบูรณะซ่อมแซมสถานที่ งานดูแลผู้สูงอายุ/พิการ เป็นต้น

ค่าตอบแทน อัตราวันละ ๒๐๐ บาท (๗ ชั่วโมง) ปฏิบัติงานครั้งวันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงครั้ง ค่าตอบแทน ๑๐๐ บาท กรณีค่าตอบแทนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕ บาท

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมในขณะนี้ได้เปิดเทอมไปแล้วจะปิดอีกครั้งในห้วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในระดับมหาวิทยาลัยจะเปิดเทอม ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาแพร่

แนวทางปฏิบัติ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้แจ้งกำชับแนวทางปฏิบัติในการจ้างนักเรียนนักศึกษา ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๕๕.๓/ว๘๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ อบท.ทุกแห่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นนโยบายสำคัญโดยให้ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๗ และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบซึ่งจะได้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นระยะต่อไป

-----

